



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật 2 Thường Niên • Năm Phụng Vụ A Ngày 15 Tháng 1 Năm 2017

### DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐẲNG THIÊN SAI

**Suy niệm:** Sứ mạng của Gioan Tẩy giả là loan báo Đấng Mêsia. Tuy nhiên, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi Gioan nói rằng: "Tôi đã không biết Người." Quả thật, Thiên Chúa là Đấng cao cả siêu việt, trí tuệ con người làm sao đạt thấu Người được. Với tinh thần khiêm tốn, Gioan dựa vào những dấu chỉ Thiên Chúa đã tỏ lộ cho ông: làm

phép rửa là do Ngài đã sai ông đi; và rồi, để nhận ra Đấng Mêsia, Gioan cũng dựa vào dấu hiệu Thiên Chúa ước hẹn: "Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Gioan theo dấu hiệu mà Lời Chúa đã tỏ lộ cho ông; và ông đã thấy và đã được hội ngộ với Đấng mà Thiên Chúa đã hẹn ông.

**Mời Ban:** Dấu hiệu để Gioan nhận ra "Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần" là chính Thánh Thần. Thiên Chúa cũng hẹn gặp chúng ta qua những dấu hiệu của Thánh Thần: đó là tiếng mách bảo âm thầm của lương tâm, đó

là những người nghèo mà chúng ta được gọi đến để phục vụ. Những ai khiêm tốn tìm kiếm Chúa qua những dấu hiệu như thế, Ngài sẽ cho gặp mặt.

**Sống Lời Chúa:** Làm một việc bác ái phục vụ người nghèo ở gần bạn nhất.

**Cầu nguyện:** Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa tỏ lộ với con những điểm hẹn để gặp được Chúa: như việc nhịn nhục, tha thứ, làm hòa với một ai đó. Vì chưa khiêm tốn như Gioan là thi hành lời Chúa mách bảo, nên con đã lỡ hẹn với Chúa. Xin cho con sự khiêm hạ, để khi con đón nhận anh em chính là lúc con được hội ngộ với Chúa. Amen.

#### BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Anh Thư
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiếu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

<b>Thánh lễ:</b>	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
<b>Giải tội:</b>	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
<b>Rửa tội:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
<b>Hôn phối &amp; Xin lễ:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
<b>Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT</b>	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 1/2017

- **Ý chung:** Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới.
- **Ý truyền giáo:** Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, ngõ hầu mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống.

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

- 15/1: CN 2 Thường Niên
- 16/1: Martin Luther King
- 17/1: Th. Antôn, viện phụ - Lễ Nhớ
- 18/1: Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu
- 19/1: Thứ Năm trong tuần 2 TN
- 20/1: Th. Fabiano, ghtd, Th. Sébastianô, td
- 21/1: Thứ Bảy trong tuần 2 TN
- 22/1: CN 3 Thường Niên

## THÔNG CÁO

### LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN THÁNG 1

• **Hội chợ và Văn nghệ mừng Xuân Đinh Dậu 2017:** sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy 21/1/2017 Hội chợ khai mạc vào lúc 2 giờ chiều với các gian hàng trò chơi có thưởng và các món ăn thuần túy Việt Nam. Văn nghệ vào lúc 7 giờ tối với chương trình xõ số và các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt có sự góp mặt của 2 ca sĩ : Đoàn Phi và Cát Lynh từ trung tâm Asia, California. vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Xin mời quý vị mời gọi thân nhân và bạn bè cùng tham dự. Nhất là mua xõ số để chúng ta có thể thắng những giải thưởng giá trị (TV 4K, Microsoft Surface Bundle, Ipad, tiền mặt) và ban tổ chức có tiền trang trải cho hội chợ. Mỗi vé số chỉ có \$5. Ban tổ chức rất mong sự ủng hộ và quảng cáo của quý vị cho càng nhiều người mua vé số càng tốt.

• **Đại Lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017:** sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật 29/1/2017 lúc 1:30 chiều tại Thánh Đường Giáo Xứ.

## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : Is 49,3,5-6.

Theo tiên tri Isaia, người tôi trung có những đặc điểm sau đây :

- Biểu lộ vinh quang của Chúa.
- Dẫn đưa nhà Giacóp về qui tụ dân Israel chung quanh Ngài.
- Trở thành ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

### + Bài đọc 2 : 1Cr 1,1-3.

Trong lời chào thăm của thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Côrintô, giáo đoàn mà ngài đã thành lập trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai vào những năm 50-52. Thánh Phaolô dùng hai lần từ ngữ "kêu gọi" : Ngài được Chúa kêu gọi và họ cũng là những người được Chúa kêu gọi. Ngài được Chúa kêu

gọi để làm tông đồ đi rao giảng Tin mừng của Đức Kitô, còn họ là những người được kêu gọi nên thánh và được thánh hóa trong Đức Giêsu Kitô.

### + Bài Tin mừng : Ga 1,29-34.

Đức Giêsu lần đầu tiên xuất hiện nơi công chúng. Khi thấy Ngài tiến về phía mình, thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Giêsu cho dân chúng : Người là Chiên Thiên Chúa và là Con Thiên Chúa.

Chiên của Thiên Chúa : Đức Giêsu là Con Chiên của Lễ Vượt Qua vì bấy giờ là lễ Vượt Qua cũng sắp đến

Con Thiên Chúa : ông mới được mạc khải rằng Giêsu này chính là Con Thiên Chúa, là Con ruột của Thiên Chúa, chứ không phải là con nuôi, là nghĩa tử.

## Mỗi người phải tự nên thánh

Người Á đông thường lấy câu nói của Vương Dương Minh làm châm ngôn trong cuộc sống : "Nội thánh, ngoại vương" : bên trong là một vị thánh, bên ngoài là một ông vua. Có lẽ đây là lời người ta khen vua Thương và vua Thang là những ông vua tốt lành gương mẫu xứng đáng cho người ta gọi là "thánh vương". Khác với hai vị vua này là vua Trụ và vua Kiệt là hai vị vua độc ác đến nỗi người đời phải tặng cho hai chữ "bạo vương".

Vua Đavít đã thực hiện được câu châm ngôn "Nội thánh ngoại vương", xứng đáng cho người ta gọi là thánh vương Đavít. Còn chúng ta không phải là bậc vua chúa mà chỉ là một Kitô hữu bình thường, chúng ta có thể thực hiện được câu châm ngôn ấy không ? Chắc chắn là được !

Cần nhất phải có cái nội là thánh vì nó là điều căn bản, còn cái ngoại vương là gì cũng được, là vua hay dân cũng được và có thể là bất cứ ai, ở vào bất cứ hoàn cảnh nào.

. Nếu ta là vua thì cái "ngoại vương" đó làm cho người ta biết rằng Thiên Chúa là vua trời đất, vua tối cao, vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, mọi người phải phụng thờ Ngài.

. Nếu ta là người giầu có thì cái ngoại

wương của ta làm cho người ta biết Thiên Chúa là Đấng giầu sang khôn ví, Ngài đã tạo dựng nên vạn vật và đã ban mọi sự cho con người, hãy biết ơn và cảm tạ Ngài.

. Nếu ta là người nghèo khó, hèn hạ thì cái ngoại vương của ta phải làm cho họ biết rằng Thiên Chúa giầu sang phú quý, vì yêu thương nhân loại đau khổ đã bỏ mọi vinh quang trên trời, xuống thế làm người ở với con người, đã trở nên nghèo hèn cho giống con người và sau cùng chịu chết trên thập giá để cứu chuộc con người.

Khi chúng ta đã có một đời sống lành thánh bên trong thì tự nhiên bản thân ta sẽ phát ra một cái gì tốt lành khả dĩ khiến người khác phải mến phục. Từ chỗ họ mến phục cuộc sống chúng ta, họ sẽ mến đạo, tin theo đạo và tất nhiên họ sẽ tìm đến Chúa.

Tuy người ta chưa biết Chúa ngay, nhưng qua trung gian chúng ta họ sẽ biết Chúa từ cái cụ thể đến cái trừu tượng, từ cái xa đến cái gần, từ cái ngoài đến cái trong, từ con người của ta đến với Chúa. Nên người đời thường nói :

Lựa tốt xem biên, người hiền xem tướng. Muốn được thế, chúng ta phải thực hành Lời Chúa : "Aùnh sáng của các con phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm, mà tôn vinh Cha của các con, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16).